



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๕๖๔

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดิฉัน

(นางสิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัจจร” เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย เร่งจัดระเบียบ ทางเท้า ตลาดโบ๊เบ๊	กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า มติชน news๑๐๐๕ innnews matichon thereporters mcot facebook.com/ dailynewsonlinefan facebook.com/๑๐๐๐๕ facebook.com/ TheReportersTH facebook.com/ RatsadonNews/videos facebook.com/ ๗๗kaoded facebook.com/ mcof๑๐๐.๕ twitter.com/TNAMCOT twitter.com/prbangkok twitter.com/LIVEREAL_News twitter.com/ news๑๐๐๕fm twitter.com/ ๗๗Kaoded_news	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมประชุมกับสำนักงานเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัจจร” ว่า เขตป้อมปราบฯ เป็นเขตเล็ก อันดับ ๒ แต่เป็นเขตสำคัญมีพื้นที่ค้าขายหลายแห่ง เช่น คลองถม เจริญกรุง เยาวราช โบ๊เบ๊ ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ปัญหาเรื่องเรียนหลักคือ ทางเท้าไม่เรียบร้อย โดยเฉพาะย่านโบ๊เบ๊ซึ่งไม่ใช่จุดผ่อนผันแต่มีการ ร้องเรียนมาตลอด จากการสำรวจพบยังมีของตั้งวางกีดขวางทางสัญจร ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้มีการยกเลิกจุดผ่อนผันตั้งแต่ปี ๔๙ และพยายามแก้ไขมากกว่า ๑๐ ปี จึงให้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาดัง ตั้งเป้าหมายปรับให้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย SMEs เส้นทางตั้งแต่คลองถม ถึงโบ๊เบ๊ เน้นปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีประโยชน์ เป็นได้ทั้งถนน คนเดินและแหล่งค้าขายของคนรากหญ้า เพื่อเศรษฐกิจของเมือง รวมทั้ง ความเชื่อมโยงทั้งเขตในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ได้เฉพาะจัดระเบียบผู้ค้า แต่ต้องดูแลผังอื่นทั้งระบบประกอบด้วย ซึ่งชุมชนที่ทรุดโทรมแต่มีวัฒนธรรม หลากหลายต้องพยายามฟื้นอัตลักษณ์ของชุมชน อดีตเขตป้อมปราบฯ เป็น ศูนย์ค้าขายของเมืองแต่เมื่อมีถนนเข้ามาบริบทเมืองเปลี่ยนไป จึงต้องปรับ ให้เหมาะสม</p> <p>- การเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน ขณะนี้ได้พร่องน้ำและเตรียมกระสอบทราย กระจายให้ชุมชนที่เปราะบาง หากเกิดฝนตกเขตต้องมีข้อมูลการช่วยเหลือ ดูแลชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และให้สำนักงานเขต ตรวจสอบจุดพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน</p> <p>- สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ได้รายงานข้อมูลทั่วไป รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย ผว.กทม. ผลการดำเนินการระบบ Traffy Fondue โดยได้กำชับสำนักงานเขต ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การจัดระเบียบบริเวณโบ๊เบ๊ การแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง ทั้งบนถนนและทางเท้า การจัดทำแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ต้องกำหนด ผู้ปฏิบัติ ผู้สั่งการ ทำให้ชัดเจน รวมทั้งดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งาน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- มอบนโยบายสำนักงานเขต และเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขโดยเร็ว</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนในพื้นที่เขต ตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ สัจจร” ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ทันสมัย และเพียงพอกับสถานการณ์และในปีนีขอให้สำนักงานเขตริเริ่มโครงการ เพื่อส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดีผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) บริเวณสวนริมคลองจุลนาถ ถนนนครสวรรค์ และเยี่ยมชมศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้ บริเวณตลาดฟ้า อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบฯ เดินเท้าไปยังตลาดนางเลิ้ง เพื่อสักการะกรมหลวงชุมพร ณ ศาลกรมหลวงชุมพร โดยพบปะชุมชน บริเวณลานเอนกประสงค์ ตลาดนางเลิ้ง ตรวจเยี่ยมชุมชนสุขุมมิตร ๑ และลานกีฬา นางเลิ้งรวมใจ ชุมชนสุขุมมิตร ๒ ตรวจเยี่ยมผู้ค้าในจุดทำการค้าชั่วคราว บริเวณตลาดโบ๊เบ๊</p>		
๒	<p>กทม. เตรียมพร้อมน้ำ- กระสอบทราย พร้อมรับมือ พายุโนรู ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพฯ</p>	<p>bangkokbiznews matichon thaipost nationtv siamrath thairath dailynews thereporters chplus thaipost nationthailand theroom๔๔channel twitter.com/newroom twitter.com/siamrath twitter.com/thaipost twitter.com/NationTV twitter.com/Matichon Online</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงมาตรการรับมือน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนว่า ต้องพร้อมน้ำอย่างเต็มที่และให้ต่ำที่สุด และเตรียมกระสอบทรายไว้อีกประมาณ ๒ แสนลูก เพื่อกระจายให้ชุมชนที่เปราะบาง และได้สั่งการให้จัดลำดับเหตุการณ์ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน การเสริมกระสอบทราย โดยดึงชุมชนเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา</p> <p>- ที่ผ่านมแต่ละสำนักงานเขตได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง สำนักงานเขตจะทราบข้อมูลว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม ซึ่งจากข้อมูลพื้นที่กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน จึงได้สั่งการให้เรียงกระสอบทรายริมคันกันน้ำเป็นหลักและได้กำชับให้เร่งดำเนินการบริเวณที่เป็นจุดพินหลอ</p> <p>- สำหรับการเยียวยาในพื้นที่เขตลาดกระบัง เบื้องต้นได้แจกถุงยังชีพ ส่วนการเยียวยาที่เป็นเงินต้องทำรายละเอียดความเสียหายและส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ของกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพฯ - เร่งรัดให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุน้ำท่วมในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพฯ และการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ประสบเหตุน้ำท่วม</p>
๓	<p>ผว.กทม. สั่งการ ๑๗ เขต ริมเจ้าพระยา</p>	<p>มติชน siamrath innnews naewna khaosod mgronline</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือออกประกาศระบุน้ำวันที่ ๒๒-๒๖ ก.ย.๖๕ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ฝึกระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อ</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูง	thaipost dailynew bangkokbiznews siamrath matichon	ขอให้ระมัดระวังและติดตามระดับน้ำขึ้นสูงว่า น้ำทะเลหนุนกับน้ำเหนือ จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดคือ เขื่อนริมน้ำและเขื่อนที่ยังมีจุดพินหลอ ซึ่ง กทม.ได้ฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ขณะนี้การปล่อยน้ำอยู่ที่ระดับ ๒,๓๐๐ ลบ.ม. ถือว่ายังไม่วิกฤตแต่ได้กำชับ ผอ.เขตทั้ง ๑๗ เขต ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝ้าระวัง ซึ่ง ผอ.เขตทราบรายละเอียดพื้นที่ของตนอยู่แล้วว่าจะต้องฝ้าระวังและเร่งแก้ปัญหาในจุดใด - เมื่อเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนจะมีปัญหาที่แตกย่อย คือเมื่อน้ำขึ้นสูงการสูบน้ำออกจะดำเนินการได้ช้าและยาก กทม.ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มตามสถานีสูบน้ำต่าง ๆ เช่น สถานีพระโขนง ซึ่งเป็นสถานีหลัก	ต่อ พื้นที่ เขต ริม แม่น้ำ เจ้าพระยา รวมถึงเตรียม ความพร้อมแก้ไขปัญหาและ การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	การเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำทะเล หนุนสูงที่อาจส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่เขตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการเสริมกระสอบทราย โดยเฉพาะบริเวณจุดพินหลอ และแจ้งเตือนประชาชน ในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อาจได้รับผลกระทบจาก น้ำทะเลหนุนสูง
๔	กทม.ขับเคลื่อน เศรษฐกิจเมือง มุ่งมัน ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ ดึงดูดคนเก่ง ให้ทำงาน ในประเทศ	แนวหน้า naewna workpointtoday mgronline prachachat twitter.com/ prachachat	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ปาฐกถาในหัวข้อ From Policy to Execution ให้กับสมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ว่า กทม.เตรียมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว สุขภาพอนามัย อัญมณี ธุรกิจไมซ์ (MICE) โดยดึงดูดให้มีการลงทุนจากต่างชาติ แต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชัน ความไม่เชื่อใจกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การทำธุรกิจในประเทศไทยทำได้ลำบาก อีกทั้งคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งและไม่สามารถดึงดูดคนเก่งให้อยู่ในประเทศได้ นอกจากนี้ มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM๒.๕ พื้นที่สีเขียวที่ใช้ได้จริงมีไม่มากเพราะบางส่วนเป็นเรื่องของการทำเกษตรกรรม รวมถึงปัญหาเส้นเลือดฝอยเป็นสิ่งที่ต้องดูแลพร้อมกับเส้นเลือดใหญ่ - ทั้งนี้ ตั้งใจทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งได้นำแนวทางจาก The Economist Intelligence Unit ที่จัดอันดับเมืองท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่ มาทำเป็นนโยบาย ๙ ด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผู้ว่าฯ สัญจร ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชน จุดบริการจุดเดียวจบ ระบบ Traffy Foudue เป็นต้น สำหรับงานที่ทำคือการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความหวัง ในระบอบประชาธิปไตย ได้เน้นความร่วมมือกับ ๔ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ การศึกษา เอกชน และประชาชน โดยมุ่งหวังอยากเจียระไนกรุงเทพฯ ให้เป็นเพชรเม็ดงาม	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ของกรุงเทพฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เศรษฐกิจ เพื่อ ทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง ที่น่าอยู่สำหรับทุกคน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ในด้านต่าง ๆ ด้วยการดึงดูด ให้มีการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อทำกรุงเทพฯ ให้เป็น เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
๕	กทม.จับมือ สสวท.	innews mgronline prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับ พล.ต.รศ.ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ส่งเสริม วิทยาศาสตร์- เทคโนโลยี การพัฒนาเมือง	facebook.com/ prbangkok facebook.com/innews twitter.com/prbangkok	(สสวทท.) และคณะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ กทม. อาทิ การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และการใช้ไบโอพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะว่า กทม.ขอบคุณ สสวทท. ที่เสนอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนากรุงเทพฯ ในด้านต่าง ๆ พร้อมกันนี้ มีความสนใจโครงการ work shop ของ สสวทท. ในการจัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครู อาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งเชิญชวนภาคีเครือข่ายของ สสวทท. ที่มีความประสงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ ฝุ่น PM๒.๕ และด้านอื่น ๆ บูรณาการความร่วมมือกับ กทม.	ส่งเสริมและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานศึกษาสังกัด กทม. รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานศึกษาสังกัด กทม. รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ
๖	ผว.กทม. เตรียมประชุม คณะกรรมการ โรคติดต่อ กทม. ๒๙ ก.ย.นี้ พร้อมเปิดเมือง เต็มที่ แม้ไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	komchadluek innnews voicetv	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๕ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการประกาศยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะมีผลในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ เพื่อใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อดูแลควบคุมโควิด 19 แทน กทม.มีการหารือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่อง การปรับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและเรื่องอื่น ๆ ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนของคนกรุงเทพฯ ถือว่าสูงที่สุดในประเทศ จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.จะมีบทบาทมากขึ้น กทม.ยืนยันมีความพร้อมในการเปิดเมืองอย่างเต็มที่ โดยสำนักอนามัยได้เตรียมแผนสำหรับการฉีดวัคซีนเด็กเล็ก ๖ เดือน-๔ ปี แบบสมัครใจ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่เป็นเงื่อนไขในการไม่ให้เข้าเรียน	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง	- สำนักการแพทย์ สำนัก อนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่าง เข้มข้นและต่อเนื่อง
๗	ผว.กทม. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ สถานการณ์ น้ำท่วมขัง ถนนวิภาวดี รังสิต	ไทยรัฐ ข่าวสด thairath kaosod twitter.com/๓Plusnews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจปัญหาน้ำท่วมขังถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก ตั้งแต่หน้าสโมสรทหารบก-สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ว่า เมื่อคืนวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๕ ฝนตกไม่มากประมาณ ๘๐ มิลลิเมตร (มม.) ในพื้นที่เขตดินแดงมีน้ำท่วมขังที่ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาสุข และอีกจุดบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ช่องคูขนานก่อนถึงสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ซึ่งถนนวิภาวดีรังสิตเป็นของกรมทางหลวง ปัญหาเกิดจากผู้รับเหมาก่อสร้างระบายน้ำ เนื่องจากน้ำจะต้องระบายบริเวณถนนสุทธิสารไปลงคลองบางซื่อ แต่ผู้รับเหมาใช้วิธีตาดคลองถมดินอุดทางน้ำทั้งหมด ทำให้ระบายไม่ได้ ต้องใช้รถโม่บាយช่วยสูบระบาย	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่ม ความเข้มงวดการกำกับดูแล ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการก่อสร้างบนถนน วิภาวดีรังสิตรังสิต ฝั่งขาออก ตั้งแต่หน้าสโมสรทหารบก- สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ออกเป็นช่วง ๆ ซึ่งได้สั่งให้ ผอ.เขต เพิ่มความเข้มงวด หากไม่ดำเนินการแก้ไขให้หยุดการก่อสร้าง		เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหากรณีผู้รับเหมาดาดคลองถมดินอุดทางน้ำทั้งหมดส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ
๘	กทม.เตรียมยกเครื่องสวนบางกอกใหญ่ แก่จุดเปลี่ยนลับตา/ดูแยกขยะรร.วัดท่าพระ	matichon innews mgronline facebook.com/ MatichonOnline	<p>- นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ผว.กทม.ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ว่า ได้สำรวจพื้นที่จัดทำสวน ๑๕ ไร่ บริเวณที่ว่างใต้ทางเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่สี่แยกท่าพระถึงศูนย์สร้างสุขทุกวัย ขนาดพื้นที่รวม ๑,๖๐๐ ตร.ม. (๑ ไร่) โดยจะปลูกต้นพิกุลและประดับตกแต่งด้วยต้นหมากผู้ หมากเมีย พันธุ์ทับทิมสยามและต้นหนวดปลาหมึกต่าง พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงสวนบางกอกใหญ่เป็นสวน ๑๕ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างซ่อมแซมสะพานสวนบางกอกใหญ่และปรับเปลี่ยนเครื่องเล่นออกกำลังกายใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม ปรับปรุงสะพานทางเดินที่เป็นสะพานไม้ ๓ แห่ง ให้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงที่ชำรุด ปรับปรุงเสาไฟที่ชำรุดและเปลี่ยนไฟทั้งหมดเป็น LED Solarcell และปรับปรุงเก้าอี้นั่งในสวนให้เป็นเก้าอี้คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับการขยายพื้นที่สวนบางกอกใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อขอเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และส่วนที่ ๒ ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน ส่วนถนนสวย โดยการปลูกต้นไม้ ๑ ถนน ๑ เขต ได้คัดเลือก ถ.เพชรเกษมตั้งแต่บริเวณสะพานบางไผ่ถึงสะพานเนาจําเนียร ระยะทาง ๒ กม. เพื่อปลูกไม้พุ่มขนาดกลางและปลูกไม้ดอกตลอดทั้งเส้น</p> <p>- สำหรับจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาจําเนียร ซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยนลับตาคน สำนักงานเขตได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอดจนติดตั้งตู้เขียวและไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้ามปาก ซ.เพชรเกษม ๔ โดยมอบสำนักงานเขตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งสัญญาณไฟ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่ รวมถึงสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่าง กทม.กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนวัดท่าพระ เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดี อีกทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการทำงานเชิงรุกของ กทม.</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ควบคู่หน้าการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>กระพริบบริเวณทางข้ามและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางถนน เพื่อให้โปร่งโล่ง ไม่บดบังสายตาประชาชนเวลาข้ามถนน</p> <p>- จากนั้น เยี่ยมชมต้นแบบการแยกขยะ โรงเรียนวัดท่าพระ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) ขยะอินทรีย์ สำหรับนำไปทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้รดต้นไม้ในโรงเรียนและแจกจ่ายให้ชุมชน (๒) ขยะทั่วไป นำไปประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน (๓) ขยะรีไซเคิล โดยจัดสร้างศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิลสถานีวิฑฒนาเพื่อให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมนำขยะรีไซเคิลมาให้โรงเรียน (๔) ขยะอันตราย ส่งให้สำนักงานเขตนำไปกำจัด</p> <p>นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกให้ถูกต้องและกระบวนกรมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามหลัก ๓ Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ โดยโรงเรียนวัดท่าพระได้รับการคัดเลือกผ่านรอบที่ ๑ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้มอบสำนักงานเขตรวบรวมสถิติปริมาณขยะมูลฝอยทั้งก่อนและหลังดำเนินการคัดแยกเพื่อนำมาเปรียบเทียบปริมาณขยะส่วนต่างต่อไป</p>		
๙	<p>กทมจับมือ สสส. สนับสนุน สวัสดิการ หนังสือ ๓ เล่ม เพื่อเด็กปฐมวัย</p>	<p>bangkokbiznews siamrath komchadluek thairath thansettakij mgronline twitter.com/ Thailandplus๑ facebook.com/ PRBangkok facebook.com/ Thailandplus.TV</p>	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.กล่าวว่า ในวาระเทศกาลเด็กและเยาวชน BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง กทม.ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพื้นที่เรียนรู้ของกลุ่มเด็กเล็ก โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF และศักยภาพทุกด้านจากภาวะถดถอยหรือ Learning Loss ช่วงโควิด 19 ซึ่งหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสามารถช่วยพัฒนาเด็กเล็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ต้องขอขอบคุณเครือข่ายทั้งภาครัฐกิจ ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะหน่วยชุมชนที่ร่วมกันสร้างโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรม ซึ่ง กทม.พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลอย่างจริงจัง เพื่อให้นโยบายสวัสดิการหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยบรรลุผล โดยจะนำกิจกรรมในงานเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กอย่างเต็มที่ในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามนโยบาย ๙ ดี</p>	<p>- สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการแก้ปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑๐	ปลัด กทม. ล่องเรือ ติดตามการ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม คลองแสนแสบ พร้อมเยี่ยมชม Street Art ๓D และจุด Check-in ริมคลอง	dailynews thethaipress	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กท.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบร่วมกับ นายณรงค์ เรืองศรี ร.ป.กท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ได้ล่องเรือผ่านคลองบางลำพู ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนว ๒ ฝั่งคลอง จากนั้นเข้าสู่คลองแสนแสบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยเยี่ยมชมศิลปะภาพวาด ๓ มิติ ริมคลองแสนแสบ เขตปทุมวัน (Street Art ๓D) จากนั้นลงเรือผ่านพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตสวนหลวง โดยขึ้นเรือบริเวณท่าเรือราม ๑ เดินเท้าชมทัศนียภาพริมคลองแสนแสบ เยี่ยมชมจุด Check-in คลองแสนแสบ Street Art เขตสวนหลวง จากการลงพื้นที่พบคลองแสนแสบได้รับการดูแลรักษาสภาพทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีบางช่วงที่ประชาชนตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเดินริมคลองและมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตคลอง ตลอดจนการระบายน้ำทิ้งจากตลาดที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ จึงมอบสำนักงานการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่มีการรุกล้ำและตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน รวมทั้งจัดหามาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ เพื่อทำการบำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและให้ประสานหน่วยงานภาครัฐดำเนินการรักษาสภาพ ดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะทั้งริมทางเดินและภายในคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กรุงเทพฯ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้กับประชาชน	- สำนักงานการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ตลอดจนผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมในกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่
๑๑	กท.บันทึก ข้อตกลง ความร่วมมือ วิชาการ กับ สนง. ศาลปกครอง	ข่าวสด innews banmuang mgronline facebook.com/Banmuang	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กท. และนางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กท.กับสำนักงานศาลปกครอง สำหรับขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้ (๑) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางปกครอง อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือในการลดและป้องกันเหตุแห่งการฟ้องคดีและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ ด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้ใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีพิจารณาคดี	<u>ด้านบวก</u> - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทางกฎหมายและทางวิชาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือสำนักงานศาลปกครองในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ปกครองเรื่องการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายและข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมาย เช่น ระเบียบปฏิบัติที่มีได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เช่น บทความวิชาการวารสาร เป็นต้น (๓) การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกอบรม วิทยากร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองหน่วยงานในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อวิชาต่าง ๆ (๔) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุด หรือทรัพยากรสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองหน่วยงานลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร</p>		
๑๒	<p>มอบโล่ ผู้ประกอบการ ต้นแบบ ลดมลพิษ ทางอากาศ กรุงเทพฯ</p>	<p>innews mgronline prbangkok msk-news facebook.com/ PRBangkok</p>	<p>- นายชาติวิวัฒน์เขจร รม.กท.ม.กล่าวในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการต้นแบบในการลดมลพิษทางอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ โครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่า พิธีมอบรางวัลนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวันอย่างเป็นทางการและเป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพฯ โดยนำแนวคิดของเขตควบคุมมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ที่มีต้นแบบจากลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่กรุงเทพฯ นำร่องโครงการเขตปทุมวัน เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการลดมลพิษทางอากาศและดูแลสุขภาพ พร้อมเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - การส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการลดมลพิษทางอากาศและดูแลสุขภาพ</p>	<p>-สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการลดมลพิษทางอากาศ</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์